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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 
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สรุปแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ระหว่างเนื้อหาข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายการวิจัยคุณลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 
 

ข้อค าถาม 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร นิติศา
สตรบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้า        
สู่ประชาคมอาเซียน 
1.ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาโครงสร้างเนื้อหา
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย
เพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน…………………………………………… 
2.ท่านคิดว่า เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนจะ
ส่งผลต่อตลาดแรงงานทางวิชาชีพกฎหมาย 
รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
กฎหมาย………………………………………….. 
3.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชา
ที่เก่ียวข้องกับภาษา เพ่ือรองรับกับประชาคม
อาเซียน…………………………….. 
4.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเพ่ิมเติม
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับภูมิภาคอาเซียน          
เพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียน……………….. 
5.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชา
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของประเทศในภูมิภาค 
อาเซียน..................................... 

 
 
 

 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

+1 
 

 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

+1 

 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

+1 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

0.67 
 
 
 

0.67 
 
 
1 

 
 
 
ควรถามเก่ียวกับรายวิชานิติศาสตร์
และอาเซียนอาเซียน(ฐิติยา) 
 
ควรถามเก่ียวกับรายวิชานิติศาสตร์
และอาเซียนอาเซียน (ฐิติยา) 
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ข้อค าถาม 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ
ไทยเพื่อรองรับ  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และชีวิตประจ าวันได้…………………. 
2.คุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมาย…… 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม…………............ 
4.ความคิดสร้างสรรค์.................................. 
5.เทคนิค ทักษะการท างาน…………………… 
6.บุคลิกภาพที่ดี......................................... 
7.ความเป็นเลิศทางวิชาการ………………… 
8.ทักษะทางภาษาต่างประเทศ……………….. 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชน
อาเซียน 
1.เอกสารต าราเข้าใจง่าย……………………... 
2.การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน……………................. 
3.การจัดการให้มีห้องสมุดและฐานข้อมูลต่างๆ 
ทางกฎหมาย…................................. 
4.การจัดการให้มีแหล่งข้อมูลต่างๆของ
ต่างประเทศ…………………………….... 
5.การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ความสามารถ
เฉพาะทาง…………………………………… 
6.การจัดให้มีห้องปฏิบัติวิชาชีพ…………… 
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เพ่ิมเติมรายละเอียดให้  
ไปเกี่ยวข้องกัประชาคม อาเซียน
ทุกข้อ เพราะข้อค าถามเป็นข้อ
ค าถามทั่วไปส าหรับการพัฒนา
หลักสูตรทั่วๆ ไป ไม่ได้เชื่อมโยง
เข้าไปสู่ประเด็นอาเซียน (ฐิติยา) 
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ข้อค าถาม 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
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7.การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะในด้านการท าวิจัย……… 
8.การจัดให้มีแหล่งข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายของอาเซียน............................. 
9.การจัดให้มีผู้บรรยายที่มีประสบการณ์
ความสามารถ จากภายนอกเข้ามาบรรยาย 
ให้แก่ผู้เรียน……………………………………… 
10.การจัดการให้มีการเพ่ิมเติมสายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับภาษา……………………………… 
11.การจัดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพนักกฎหมาย................. 
 12.การพัฒนานักศึกษาโดยการให้นักศึกษาเข้า
มามสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆเช่น การบริการ
วิชาการของหลักสูตร การท าวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตร เป็นต้น ........................... 
13.การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา................ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้ 
1. ข้อค าถามทุกข้อให้เป็นข้อค าถามที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน  เช่น การจัดให้มี

รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมอาเซียน ฯลฯ (ฐิติยา) 
2. ตัวอย่างข้อค าถามนี้ “การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนของ

นักศึกษา” ปกติหลักสูตรทั่วๆ ไปก็ต้องท า แต่ถ้าเป็นหลักสูตรเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
จะตั้งข้อค าถามอย่างไร จะมีวิธีการอย่างไรที่เหนือกว่าหลักสูตรทั่วๆไป (ฐิติยา)  

3. ข้อที่ใช้ได้และควรด าเนินการตามลักษณะแบบนี้คือ “การจัดให้มีแหล่งข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอาเซียน” (ฐิติยา) 

4. อาจพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นสากล ( Internationality) ของนิติศาสตร์บัณฑิตของ
หลักสูตรหรือของสถาบันการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค าถามด้วย(พีร์) 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  

1. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรรณารักษ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

2. ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์  
อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  

3. อาจารย์พีร์ พวงมะลิต   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
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แบบสอบถาม ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือกรอกข้อมูลลงในช่องว่างตามสภาพความเป็นจริง 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ           1) ชาย                2) หญิง               
2. อายุ           1)  อายุ  21-30  ปี         2) อายุ  31-40  ปี    

                  3) อายุ 41-50 ปี            4) อายุมากกว่า 50 ปี 
3. วุฒิการศึกษา   1) ปริญญาตรี      2)  เนติบัณฑิต     3) ปริญญาโท 
4. อาชีพ          1)  นิติกร                  2) พนักงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

                   3)  ผู้ประกอบการบริษัทกฎหมาย         
       4) ทนายความ              5) ผู้ประกอบการ    
  6) ผู้พิพากษา                7) อัยการ    
   8) ข้าราชการ 
                  9)  อื่นๆ โปรดระบุ......................................        

5. ระดับต าแหน่งในปัจจุบัน 
 1) ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
 2) หวัหน้างาน / ฝ่าย / แผนก 

     3) ผู้ปฏิบัติงาน 
6. ระดับรายได้ ......................................บาท/เดือน    

 
 
 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2  ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 
ส่วนที่ 3  ความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติในประเทศไทย  
             เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน 
 



152 
 

ส่วนที ่2 ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตในประทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 
โปรดท าเครื่องหมาย ใน  ตามระดับความเห็นของท่านมากที่สุด 

 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประเด็นค าถาม 
คิดว่าควรมีการพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

้วย
มา

กท
ี่สุด

 

เห
็นด

้วย
มา
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เห
็นด

้วย
ปา

นก
ลา
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เห
็นด

้วย
น้อ

ย 
 

เห
็นด

้วย
น้อ

ยที่
สุด

 
 

 5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร      

นิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรับรองการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

     

2. ท่านคิดว่ า  เมื่ อ เกิดประชาคมอาเซียนจะส่ งผลต่อ
ตลาดแรงงานทางวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมาย 

     

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษา เพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียน 

     

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิภาคอาเซียน  เพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียน 

     

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 โปรดเลือกและจัดล าดับจากตัวเลือกด้านล่างมา 3 ข้อ และจัดอันดับ 1-3 โดยที่อันดับที่ 1 
คือ เห็นด้วยมากที่สุดและลดลงมา 2,3 ตามล าดับ 
 

............. 1. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และชีวิตประจ าวันได้ 

............ 2. คุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมาย 

............. 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

............. 4. ความคิดสร้างสรรค์  

............. 5. เทคนิค ทักษะการท างาน 

............. 6. บุคลิกภาพที่ดี 

............. 7. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

............. 8. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3  ความคดิเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต        
ในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่า ไม่จ าเป็น (ในกรณีไมต่้องแสดงถึงระดับความจ าเป็นในข้อนั้น )ๆ 
และโปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่า จ าเป็น (ในกรณีขอให้แสดงถึงระดับความจ าเป็นในข้อนั้น )ๆ 

 

ล าดับที่ ประเด็นค าถาม 

ไม่
จ า

เป
็น 

 

จ า
เป

็น 

ระดับ 
ความจ าเป็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

     5 4 3 2 1 
1. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน         
2. การจัดการให้มีห้องสมุดและฐานข้อมูลต่างๆ ทางกฎหมาย         
3. การจัดการให้มีแหล่งข้อมูลต่างๆ  ของต่างประเทศ         
4. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความสามารถเฉพาะทาง         
5. การจัดให้มีห้องปฏิบัติวิชาชีพ         
6. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะใน

ด้านการท าวิจัย 
        

7. การจัดให้มีแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอาเซียน         

8. การจัดให้มีผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ความสามารถจาก
ภายนอกเข้ามาบรรยายให้แก่ผู้เรียน 

        

9. การจัดการให้มีการเพ่ิมเติมสายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา         

10. การจัดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักกฎหมาย 

        

11. การพัฒนานักศึกษาโดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ  เช่น การบริการวิชาการของหลักสูตร การท า
วิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น 

        

12. การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียน
ของนักศึกษา 

        

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



155 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  
 โครงการวิจัยเรื่องลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2558 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 2558 
 

1. โครงสร้าง 
- ชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- จ านวนหน่วยกิต ดังนี้  

- วิชาบังคับ มีจ านวน………………………………… หน่วยกิต  
ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ………….หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ……………. หนวยกิต 

- วิชาเลือก  มีจ านวน…………………………………… หน่วยกิต 
 

 2. จุดมุ่งเน้นของหลักสูตร 
 วิชาที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียน และวิชาที่มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่ให้ความส าคัญเป็น
เพียงวิชาเลือก แต่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญบังคับเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. การพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไปนี้   
หลักสูตรนิติศาสตร์ควรมีแนวคิดอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 คุณลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 1.2.1  คุณภาพของบัณฑิตปัจจุบันเน้นในด้านอะไร , ท าอะไรได้ กิจกกรม, การปฏิบัติทางวิชาชีพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.2.2  รูปแบบจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด การเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2.3  การส่งเสริม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2.4 มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมใดบ้างที่ส่งเสริมให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2.5 คุณลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่อยากให้เป็นจากการพัฒนาหลักสูตร       
นิติศาสตรบัณฑิตครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 พัฒนาการของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพ่ือรับรอง
การเข้าสู่อาเซียน 

2.1. พัฒนาการของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของท่านมีความเป็นมาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. ลักษณะหลักสูตรในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตในประเด็นส าคัญอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 อนาคตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่านจะเป็นอย่างไรแล้วอนาคตของ
ภาพรวมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. ถ้าหลักสูตรนิติศาสตร์ของท่านเตรียมความพร้อมรับอาเซียนอย่างไร และหลักสูตร            
นิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมรับอาเซียนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ปัจจุบันหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้างต่อการเป็น
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประชาคมอาเซียน 
 
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใดของท่านที่เป็นการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
   ปัจจุบัน        อนาคต 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ………………………………………………………                                                              
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
 
3.2 ท่านมีวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพ่ือการรองรับเป็น
ประชาคมอาเซียน 
   ปัจจุบัน        อนาคต 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ………………………………………………………   
………………………………………………………   ………………………………………………………  
                                                          
3.3 รายวิชาที่จ าเป็นของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือ
วิชาใด 

  ปัจจุบัน        อนาคต 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ………………………………………………………    
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
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3.4การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรนิติศาสตร์ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
………………………………………………………  ………………………………………………………   
………………………………………………………  ………………………………………………………  
………………………………………………………  ……………………………………………………… 

 
3.5 ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในภาพรวมของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โครงการวิจัย เรื่อง ลักษณะของนิติศาสตร์บัณฑิตเพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตร์

บัณฑิตแห่งประเทศไทย  เพ่ือต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558   
ในวันเสาร์ที ่24 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม KM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
……………………………………… 

 

การกล่าวเปิดงาน อาจารย์พรเพ็ญ  (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) ) : ลักษณะของนิติศาสตร
บัณฑิตเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแห่งประเทศไทย เพ่ือต้อนรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้มุ่งเน้นการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ใช้เวลา 
4 ปีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยที่คณะผู้วิจัยท าแบบสอบถามด้วยจากผู้ประกอบการตาม
ประเภทของแต่ละภูมิภาค 4 ภาค ซึ่งมี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้  
นอกจากนี้ผู้วิจัยก็ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะบดีคณะนิติศาสตร์หรือหัวหน้าโปรแกรมหรือ
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ทั้งหมด 8 ท่าน โดยที่เกณฑ์การคัดเลือกก็แล้วแต่ตามมหาวิทยาลัยและ
ประเภท  อย่างเช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  รวมถึงราชภัฏ และเอกชน
ด้วย  และสุดท้ายที่จะวัดกันในวันนี้คือการสนทนากลุ่ม ส าหรับอาจารย์คณะนิติศาสตร์และรวมถึง
อาชีพอ่ืนๆด้วยเช่น พนักงานอัยการ ผู้ พิพากษา รวมถึงทนายความ แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กร
ต่างประเทศ  ซึ่งกรอบแนวคิดการวินิจฉัยโดยใช้ตัวแปรบริบทของอาเซียน ก ากับการเรียนการสอน
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
รายวิชาหรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบ หรือรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้วยว่าควรจะพัฒนาด้านไหน
ต่อไปที่จะเข้าสู่อาเซียน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาจากโครงการวิจัยนี้คือท าให้ทราบถึงแนวคิด
ประจ าหลักสูตรที่อยู่ในสังกัดแต่ละคณะที่แตกต่างกัน   

อาจารย์สุภาภรณ์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) : ประเด็นอยากขอความคิดเห็นจะเน้นในส่วน
ของเรื่องรายวิชาที่มีความส าคัญ  ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยต่างๆให้ความส าคัญในรายวิชาที่นักศึกษา
เรียนแล้วน ารายวิชาไปประกอบอาชีพได้ จะเน้นในส่วนของอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของนิติกร ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ก็จะเน้นในส่วนของการสัมภาษณ์งาน รายวิชาที่
ให้ความส าคัญในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย (อยู่ในเอกสาหมายเลข 1) ให้ความส าคัญในเรื่อง
ของเก่ียวกับจริยธรรม ในส่วนของหลายที่ก็จะให้ความส าคัญในรายวิชาของกฎหมายว่าความด้วยศาล
จ าลอง กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ  กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ 

อาจารย์ กิตติ (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) : กฎหมายมหาชนระหว่าง
ประเทศกับกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศมีความแตกต่างกับกฎหมายคดีเมืองอย่างไร 

อาจารย์สุภาภรณ์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) : ได้ให้ค าตอบว่า ถ้าเป็นกฎหมายมหาชน
ระหว่างประเทศ ก็จะเป็นเรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง  ในส่วนของรัฐธรรมนูญว่าหากว่าเปิดประเทศ
แล้วเข้ามาสู่อาเซียนแล้วจะสามารถด าเนินการอย่างไรให้นักศึกษาทราบ จะเน้นวิธีการสอน  
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อาจารย์สุภาภรณ์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) : ถามในส่วนความคิดเห็นของตัวแทนจาก
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยว่า  ในส่วนของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยมีการเน้นหรือให้ความส าคัญในส่วน
ไหนเป็นพิเศษเก่ียวกับกฎหมายอาเซียน 

อาจารย์เข็มทอง  (อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) :  ในช่วง 3-4 ปีหลัง  อย่างแรก
ที่เห็นเป็นรูปธรรมเน้นเป็นกฎหมายอาเซียนโดยให้ลงในส่วนของวิชาเลือก ซึ่งอยู่ ในส่วนของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ถามว่ามีในส่วนของวิขาอ่ืนบางไหมตอบเลยได้ว่ามีซึ่งอยู่ในส่วนของกฎหมาย
แรงงาน แล้วก็อยู่ในส่วนของกฎหมาย Pubic  International Law และอยู่ในส่วนของกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองจะมีการพูดถึงมากขึ้น แต่ถามว่ามีการเน้นขอบเขตของเนื้อหามากขึ้น
ไหม ขอบเขตของเนื้อหานั้นไม่มีการเน้น ส่วนของเนื้อหาทั้งหลายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเปิดเสรี
อาเซียนกันนั้นมีการเน้นมากขึ้นในรูปแบบเป็นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ก็จะมีเนื้อหาทีเพ่ิมเข้ามา 

อาจารย์โกญจนาท  (อาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยเกริก) : การเรียนการสอนจะเป็นในลักษณะ
เดียวกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ  ตัววิชาที่จะก าหนดออกมาชัดเจนคือ เดิมอาจจะสร้างมา
เป็นแค่ตัวเลือก แต่ว่าในส่วนของวิชาพ้ืนฐานซึ่งทางกฎหมายจะมีวิชาพ้ืนฐานค่อนข้างเยอะ จะใช้มาใน
ลักษณะที่ว่ากฎหมายแต่ละตัวเนื่องจากเรียน ถ้านี่จะเป็นจุดที่จะยึดก่อเกี่ยวเรื่องของอาเซียน
ทางเลือกนั้นก็เข้ามาอยู่ใน Out line ในรายวิชาด้วยอย่างน้อยก็คือ  จะต้องเกี่ยวข้องเพ่ิมในรายวิชาที่
มาก ในเรื่องของแรงงานที่จะเข้ามา แต่ละคนที่จะเพ่ิมมากขึ้น  เรื่องของภาษาอังกฤษก็มีความส าคัญ  
แต่เดิมเป็นการน าร่องเอาไว้ในเมืองนอกจะพัฒนานักศึกษาในลักษณะเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษให้เพ่ิม
มากขึ้นกับนักศึกษา  เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแต่เพ่ือเพ่ิมทักษะมากขึ้น  ก็จะเป็นปัญหาหลายตัวใน
ส่วนของ  INU ซึ่งในการเก็บหน่วยกิตครั้งหลังเพ่ิมเป็น 3 หน่วยกิต ก็จะเรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ  เนื่องจากเป็นวิชาเลือกจะท าให้ส่งผลต่อวิชาหลัก  เพื่อที่จะได้เพ่ิม
รายวิชาให้เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้จะเป็นวิชาเลือกท่ีจะท าให้ส่งผลต่อการลดหน่วยกิตลงเพ่ือที่จะขยายวิชา
เรียนให้เพ่ิมมากขึ้น แต่ข้อเสียก็มีอยู่ว่าเวลาน้อยรายละเอียดมาก ดังนั้นในรายวิชากฎหมายอาเซียน
ถ้าเราไปเรียนในวิชาเลือก ห้ามจ ากัดก็มีในส่วนของวิชาเลือก เช่นนี้เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน  
ฉะนั้นกจ็ะยากที่จะจัดเป็นวิชาเลือกเสรี การที่จะเลือกเสรีก็จะยากก็คงจ าเป็นต้องใช้วิชาการพยายาม
บอกให้ลงในวิชาเลือกที่ส าคัญๆท้ายที่สุดคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไปในทางอาเซียนมีความจ าเป็น
หลายอย่างท่ีจะให้เป็นรายวิชาเลือก ถ้าฉะนั้นก็เป็นวิชาที่สามารถเรียนได้หมด 

อาจารย์กิตติ  (คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)  :  เนื่องด้วยรายวิชาที่
เติมมากขึ้นอาจมีผลท าให้กระทบกับรายวิชาแกนหลักได้ จึงต้องใช้วิธีการ โดยการลดรายวิชาหน่วยกิตให้
น้อยลงเพ่ือที่จะได้ขยายวิชาเรียนให้เยอะขึ้น ก็คือการใช้วิธีลดจ านวนหน่วยกิตลงไป 2 หน่วยกิต  เพ่ือที่
เราจะได้สามารถขยายวิชาเรียนให้ได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ก็มีข้อเสีย คือว่า เวลาน้อยเพราะฉะนั้นการปรับแต่ง
รายละเอียดเยอะๆ ขึ้นก็คงท าให้ยาก แต่ข้อจ ากัดก็คือ เนื่องจากไปอยู่ในรายวิชาเนื้อหาวิชา คือ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งให้ไปในทางสอดคล้องกับอาเซียน เพราะคิดว่ามีความส าคัญเป็นอย่าง 
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้จัดให้เป็นวิชาเลือก แต่ก็ยังไม่ได้จัดการอย่างจริงจังสักเท่าไร แต่ทั้งนี้เนื่อง
ด้วยการเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้เน้นแบบให้นักศึกษาได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งถือ
ไดว้่าเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถน าไปใช้ให้เข้ากับชีวิตในอนาคตได้ 
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 อาจารย์เพียงจิต (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: คณะนิติศาสตร์เพ่ิงมีการก่อตั้ง
เป็นระยะเวลา 4 ปี  เนื่องจากว่าหลักสูตรเพิ่งเปิดจึงยังไม่เคยมีการปรับปรุงหลักสูตร แต่ว่าในแต่ละปี
การศึกษาก็มีจ านวนการออกท่ีมากเช่นกันเป็นประมาณถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี นักศึกษาส่วนใหญ่
จะเป็นนักศึกษาจากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเนื่องจากว่า
เด็กส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีปัญหาด้านภาษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูด เขียน อ่าน  
ซึ่งเป็นปัญหาเป็นอย่างมากเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษามลายูเป็นหลักจึงเป็นปัญหาในการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมาก ในชั้นเรียนบางครั้งจ าเป็นต้องมีล่ามคอยแปรภาษาเนื่องจากมีปัญหาด้าน
การสื่อสาร จึงจ าเป็นต้องมีล่ามเข้ามาช่วยแปรภาษา ทั้งนี้ในส่วนของวิชาเลือกเสรีเราได้มีการเชิญ
อาจารย์พิเศษจากสถาบันต่างๆหรืออาจจะเป็นท่านพิพากษา อัยการจากส่วนกลางเข้ามาบรรยายเป็น
อาจารย์พิเศษบ้างบางครั้ง 

นายเจษฏา (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) :  กล่าวว่า  
วัตถุประสงค์โดยรวมเป็นเพียงแต่ที่จะสร้างหลักสูตรเพื่อจะสร้างนักกฎหมายไปบริการในอาเซียน  ถ้า
ตีความอย่างแรกคือ หมวดแรกคือ เป็นหมวดกฎหมายพ้ืนฐานพ้ืนฐาน ซึ่งเราจะไปท างานคนในกลุ่ม
อาเซียน เราจะรู้เขาไหมว่าประเพณี แนวคิด สิ่งแรกที่ต้องท าก็คือ กฎหมายพ้ืนฐาน สิ่งเหล่านี้จะต้องมีซึ่ง
มันจะต้องมีการพัฒนาขั้นตอนต่อไปของอาเซียนเพราะฉะนั้นต้องมี ในเรื่องของกฎหมายพ้ืนฐานในเรื่อง
ของความรู้พ้ืนฐานทั่วไป รวมทั้งในเรื่องต่างๆที่เห็นด้วยในเรื่องหลักแนวคิดของกฎหมายปฏิยาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งพอไปท างานคนกลุ่มนี้จะต้องเรียนรู้ทั้งหมด  
ทั้งนี้หมวดที ่2 เป็นความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายซึ่งจะเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษวิธีพิจารณาความถือว่าเป็น
สิ่งที่ต้องใช้ ทั้งนี้ก็ยังมีกฎหมายการค้าหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจถือได้ว่ามีความจ าเป็น  
รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการหุ้นตลาด รวมถึงการแข่งขันราคา
ทั้งหลายต้องมีการเรียนรู้ เพราะว่าวิชาเหล่านี้นั้นจะมีโอกาสที่จะน าไปใช้แน่นอน พวกนี้เป็นบทกฎหมาย  
ส่วนอีกหนึ่งส่วนหนึ่งที่น่าจะมีอาจจะแฝงที่น่าจะอยู่ในนิติปรัชญา หรือหลักวิชาชีพนักกฎหมาย หรือ
เรื่องจริยธรรมนักกฎหมาย  ซึ่งอาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ โดยเอาแนวคิดของนิติปรัชญา และหลักวิชาชีพ
นักกฎหมายมารวมกัน  ซึ่งอันนี้จะเป็นความคิดเห็นแนวคิดคราว 

อาจารย์โกญจนาท  (อาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยเกริก) : หลักสูตรนิติศาสตร์ (ซึ่งมีความคิดเห็น
เดียวกับอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ว่า  การผลิตนักกฎหมายที่สอดคล้องในการเข้าสู่อาเซียน
หรือกับการเปิดอาเซียนคิดว่า การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ 1.การจัดหลักสูตร
ตาม สกอ. และ 2.การจัดหลักสูตรตาม ป.บัณฑิต  ทีนี้มีปัญหาตามมาที่ว่า ประเด็นแรก ในมหาวิทยาลัย
ใหญ่คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะบางวิชาอยู่ในวิชาบังคับและวิชาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในส่วนของวิชาเลือกด้วย 
คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส าหรับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ  แต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาของมหาวิทยาลัย
เล็กๆ  เช่นกลุ่มราชภัฏจะสามารถท ามากน้อยแค่ไหนส าหรับวิชาเหล่านี้  เพราะในบางที่อย่างราชภัฏ
นครปฐม ทีนีบ้างวิชาเด็กจะถูกบังคับให้เลือก ซึ่งก็จะมีประเด็นต่อมาเป็นประเด็นที่สองที่ว่า แล้วการตัด
รายวิชานั้นมันจะสารถท าได้ในหลักสูตร 4 ปีได้  ซึ่งสอดคล้องกับน้ าหนักและความต้องการของ สกอ.
และสอดคล้องกับเด็ก  ซึ่งทั้งนี้ก็มีปัญหาต่อมาที่ว่า เป็นประการที่ 3 การค านึงถึงศักยภาพของเด็กจะรับ
ไว้ด้วยหรือเปล่าการจัดภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายสามารถพูดคุยภาษาอังกฤษกันได้คล่องแค่ไหน 
ปัญหาโดยเนื้อของแต่ละวิชาก็ดี  แต่ว่าบางวิชาไม่สามารถที่จะเปิดได้  อย่างเช่นเท่าที่ดูซึ่งจะมีราชภัฏ
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อุบลราชธานีที่เดียวที่ที่สามารถเปิดกฎหมายแผนกบุคคลหรือแผนกคดีเมืองได้ถือเป็นวิชาที่ส าคัญ  ซึ่งใน
วิชานี้ถือเป็นวิชาที่บังคับมากๆ ในการที่เราจะต้องน าไปใช้กับในกรณีที่มีเรื่องของการประกอบอาชีพของ
คนต่างชาติ ร่วมถือ พวกสัญชาติ เรื่องสิทธิของคนต่างด้าว เรื่องการบังคับของแนวค าพิพากษาของศาล
ระหว่างประเทศ เรื่องส่วนของการร้องขัดทรัพย์  และเรื่องของกฎหมายพ้ืนฐานคดีบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
ที่เราควรจะต้องรู้ ซึ่งลักษณะพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ กับกรณีที่สั่งให้มีของจุดที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกฎหมายระหว่างประเทศ เนื้อหาดังกล่าวที่กล่าวมานี้ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ดี  

นายชัชเวช (ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าศาลชั้นต้น ประจ าส านักประธานศาลฎีกา) : 
จากการที่คณะผู้วิจัยได้ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรในสิงคโปร์มีวิชา IVO  หรือการท า
ธุรกรรมระหว่างประเทศ ควรเปิดวิชาที่เกี่ยวกับ  ICT ทรัพย์สินทางปัญญา อาญาระหว่างประเทศ  
หากในกรณีผู้ร้ายข้ามแดนออกนอกราชอาณาจักรจะท าเช่นไร หรือศาลมีค าพิพากษาระหว่างประเทศ 
หรือการท าผิดระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน เช่นกฎหมายของประเทศต่างๆ หรือส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานและเปลี่ยนประสบการณ์ หรือส่งนักศึกษาเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ IMC 
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ กรณีจะท าอย่างไรให้ข้อพิพาทจบลง หากมหาวิทยาลัยสามารถจัดท า
วารสารกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการดี และมีการแลกเปลี่ยนวารสารกฎหมายระหว่าง
มหาวิทยาลัย ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงถือได้ว่าเป็นความส าคัญต่อการเรียนเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้รวมไปถึงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมุสลิมและวิธีปฏิบัติต่างๆ เนื่องจากจ าเป็นต้องมีล่ามคอย
แปรภาษาและนั่งฟังค าบรรยายในชั้นศาล 

ความคิดเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่งของผู้เข้าร่วม  : ควนเน้นกฎหมายเอกชนเป็นกฎหมาย
ส าคัญ แต่จัดอยู่ในวิชาเลือกเสรี หากสามารถจัดให้อยู่เป็นวิชาบังคับได้จะดีมาก ระเบียบการท าวิจัย
น่าจะให้ความส าคัญกับ ICT เนื่องจากมีความส าคัญอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีวิชาเกี่ยวกับ ICT เปิด
สอน กฎหมายภาษาอังกฤษเพ่ือนักกฎหมายมีความส าคัญและจ าเป็นมากในปัจจุบันที่ยังมีปัญหาด้าน
ภาษาอยู่  นอกจากนี้แล้วกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถบรรจุให้
นักศึกษาเรียนหมดได้ ดังนั้นเราต้องมองถึงศักยภาพนักศึกษาด้วย 

นายธนชาติ  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้าราชการผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ) : ในการศึกษา
กฎหมายเพ่ือปรับใช้ให้เข้าสู่กับอาเซียน ถือว่าเป็นสิ่งทีดีมากเพ่ือการก้าวหน้าในการศึกษา แต่
การศึกษากฎหมายส าหรับวิชาบางอย่าง อยากให้นักศึกษาได้ท าการเรียนรู้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
อาเซียน และการศึกษาภาษาอังกฤษที่ก าลังจะเข้าสู่อาเซียน  เพราะว่าอย่างสถานที่ฝึกงานบางที่ก็
ต้องการนักศึกษาที่มีความสามารถและความช านาญทางด้านภาษาเป็นอย่ างมาก  เช่น องค์การ
สหประชาชาติ ต้องการนักศึกษาท่ีมีความช านาญทางด้านภาษารวมไปถึงวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก อีก
ด้านหนึ่ง คือความรู้รอบตัวของนักศึกษาซึ่งปัจจุบันมีน้อยมากโดยมากความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้านนักศึกษาเรายังมีน้อยมาก จึงจ าเป็นต้องมีความรู้รอบตัวอันเนื่องจากวัฒนธรรมประเพณี 
ศาสนา แม้แต่กฎหมายในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องรู้เป็นอย่างมากๆ 
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นายทักษะ  (ผู้จัดการฝ่ายระหว่างประเทศ  ส านักงานกฎหมายสยามลีเกิล  คอนซาวร์
เท้น) :  ถือได้ว่าทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษถือมีความส าคัญเป็นอย่างมาก รวมไปถึง
วัฒนธรรม ประเพณีของคนในอาเซียน เหล่านี้ถือว่าเมือเข้าสู่อาเซียนแล้วความรู้เหล่านี้จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้  และยังรวมไปถึงการท างานในกลุ่มส านักงานกฎหมายต่างๆ อันถือถือว่าเป็น
ความคิดเห็นในกลุ่มขององค์กรที่มีความคิดเห็นในแบบเดียวกัน  รวมถึงทัศนคติด้วย  ทั้งนี้ยังมีในส่วน
ของทักษะและด้านความรู้รอบตัว ประเด็นต่อมา คือส่วนของความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ศึกษามา 
(หรือความถนัดของวิชาที่ศึกษามา) ค าตอบที่ได้นั้นค่อนตรงกัน คือการศึกษากฎหมายของศุลกากร
ตรงนี้มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกัน เพราะกฎหมายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องที่อยู่ในระหว่างประเทศถือได้ว่ามีความจ าเป็นที่ต้องใช้อย่างหนึ่ง รวมถึงกฎหมายแรงงาน  
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนกับต่างประเทศ 

นายเจษฏา (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) – ประเด็นที่
อยากจะตั้งขึ้นมา (ตามความคิด) คือ  บางครั้งอาจให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษานิติศาสตร์ คือ 
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงระบบนิติศาสตรบัณฑิตเป็นระบบการศึกษาแบบ J.D 
. ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี  ถ้าจะเปลี่ยนเป็นระบบการศึกษาแบบ J.D. ก็ต้องระบุว่ามีการรับรอง
จาก สกอ.หรือไม่ เพราะหากไม่ผ่านการประเมินก็ไม่สามารถสอบตั๋วทนายได้ และไม่สามารถเรียนต่อ
เนติบัณฑิตฯได้ การจัดการเรียนการสอน การสอบ เป็นการเน้นวิธีการเรียนการสอนมากกว่าการ
ขยายเวลาหรือเปิดหลักสูตรใหม่ หากจะเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็น J.D. มีระยะเวลาเรียนถึง 6 ปี  
มันก็จะเป็นการเสียเวลาต่อนักศึกษาที่จะเรียนต่อหรือไปประกอบวิชาชีพ  ซึ่งในทางปฏิบัตินักศึกษา
บางคนที่เข้ามาเรียนบางคนต้องกู้ยืมเรียนซึ่งจะเป็นการเพ่ิมปัญหาให้แก่นักศึกษา  เช่นนั้นเราจึงควร
จะเน้นการเรียนการสอนและเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อเข้าสู่อาเซียน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่งของผู้เข้าร่วม : เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้  เพราะว่า  
วิชาหลักหรือกฎหมายหลักท่ีอยู่ตรงนี้  แต่พูดถึง  AEC  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ยังไงก็ต้องเรียนอยู่
ดี  เพราะถือว่ามีความส าคัญจึงท าให้เราต้องเรียนวิชาที่มากขึ้น  แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเด็กนั้นจะ
สามารถเรียนได้มากแค่ไหน  ตอบได้เลยว่าเรียนได้ไม่หมด  ทั้งนี้อยากแนะน าเลยว่าให้เรียนตามความ
ถนัดของผู้เรียน  แต่อีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจคือ คอมพิวเตอร์ 

นายเจษฏา   (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) :  เสริม ในการศึกษา
ในปัจจุบันนั้นคิดว่า จะเรียนแค่กฎหมายพวก วิธีพิจารณาความแพ่ง  วิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณา
ความคดีเด็กฯ  หรือกฎหมายล้มละลายอย่างเดียวคงไม่พอแล้ว   

อาจารย์พรเพ็ญ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) :  จากการที่กล่าวมาถือว่าได้มีการเห็นด้วยทุกคน  
ดูเอกสารหมายเลข 3 ประกอบ เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรไม่ว่าจะ
เป็นของรัฐ ของเอกชน รวมถึงราชภัฏ ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาวิชาดังกล่าวจะติดในเรื่องของวิชาหลัก  
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยที่ติดใน  5 ล าดับ เช่นเอกสารหน้าที่ 4 เอกสารหมายเลย 3 อาทิเช่น ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีวิชาหลัก อยู่ด้วยกันทั้งหมด 77 หน่วยกิต เช่นเดียวกับทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะม ี77 หน่วยกิตเท่ากัน และในส่วนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีวิชา
บังคับ 94 หน่วยกิต กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีวิชาบังคับอยู่  42 หน่วยกิต แต่จะไปเน้นที่
วิชาเลือกมากกว่า 36 หน่วยกิต ส่วนทางด้านภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นวิชาบังคับเลือกแค่  
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39 หน่วยกิต นอกนั้นจะเทมาเป็นวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิชาบังคับ 96  
หน่วยกิต ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วจะมีหน่วยกิตประมาณ 140 หน่วยกิตขึ้นไป 
ส่วนวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ที่ 88 หน่วยกิต หน้าสุดท้ายของเอกสารหมายเลข 3  เป็น
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ถ้าเป็น วิชาบังคับของมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ที่  
77 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยเอกชนมีอยู่ 90  หน่วยกิต  ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีอยู่ที่  88  หน่วยกิต 
ส่วนวิชาเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีอยู่ที่  20  หน่วยกิต ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน อยู่ที่ 3 หน่วย
กิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ที่ 10 หน่วยกิต  หน่วยกิต มีความเหมาะสมกับค่าเฉลี่ยที่อยู่กับ 83 
หน่วยกติ วิชาเลือกอยู่ที่ 16 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรของ สกอ. 

นายเจษฏา (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) :   การประกอบ
วิชาชีพที่ส าคัญที่สุดคือ  เนติฯ กับ สภาทนายความซึ่งสองหน่วยงานนี้ซึ่งต้องมองในแง่ของกฎหมายสี่มุม
เมือง  คือเรียนการเรียนแพ่ง เรียนกฎหมายอาญา เรียนวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา  
ซึ่งจะต้องมีพ้ืนฐานตรงนี้ ถ้ามหาวิทยาลัยที่มีความกล้าหาญตามความคิดของผู้ให้ความเห็น คือว่าต้องมี
การระบุอย่างชัดเจนว่าหลักสูตรไหนไม่ได้เรียนไปการว่าความ ซึ่งจะต้องมีการจัดหลักสูตรอย่างชัดเจน 
อยากประกอบอาชีพอะไรก็ศึกษาทางด้านนั้นโดยตรง แต่ถ้าเด็กคนไหนต้องการเรียน เนติฯ อย่างนี้ก็ต้อง
เรียนอีกด้านหนึ่ง  ทั้งจึงอยากให้นักศึกษาได้เรียนพวกหลักวิชาชีพ (จริยธรรม) นิติปรัชญา เพราะเด็กท่ี
จบไปนั้นจะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านพวกนี้ (พวกนี้ถือเป็นความคิดโดยส่วนตัว)  
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(บทสนทนาอย่างสั้น) 
อาจารย์พรเพ็ญ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) : ทั้งนี้ความคิดดังกล่าวถือว่าเป็นแนวคิดแบบ

เดียวกับมหาวิทยาลัยเอแบค 
อาจารย์เข็มทอง : (อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : ความคิดเห็นในการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน  และวิธีการสอน คือใบปริญญาที่นักศึกษาได้ไปนั้นตัวนักศึกษาเองจะไม่มี
ความรู้ที่เพียงพอกับการที่ศึกษามา ฉะนั้นแล้วนักศึกษานั้นจะต้องท าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เองให้
เพ่ิมมากข้ึน  ทั้งนี้การศึกษาของไทยกับของต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก  ซึ่งดูแล้ว
นักศึกษาของเรานั้นไม่สามารถที่จะสู้นักศึกษาต่างประเทศได้เลย  ทั้งเรื่องของความรู้  ความมี
ระเบียบวินัย  ฉะนั้นแล้วนักศึกษาของเราต้องมีความปรับปรุงความรู้เป็นอย่างมาก 

 
การศึกษาต่อในต่างประเทศ 
อาจารย์พีร์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) :  การศึกษาต่อในต่างประเทศทั้งนี้ผู้น าเสนอได้มี

ประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อต่างประเทศท าให้หาข้อมูลในเชิงลึกได้ในครั้งนี้ ตามข้อมูลพ้ืนฐาน  
จึงจะขอยกประเด็นที่หน้าสนใจเป็นหลัก และยกประเด็นเปรียบเทียบในด้านการเรียนการสอน ในทาง
เรื่องของหลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 1.หลักสูตรหรือตัววิชา และ 2.วิธีการเรียนการสอน 
โดยการศึกษาในเรื่องข้อหลักสูตรต่างประเทศที่จะยกขึ้นมา คือ ประเทศสิงคโปร์  สหรัฐอเมริกา  คือ
ที่เมืองไทยในวิชาบังคับ ซึ่งแต่ละประเทศที่กล่าวมานี้จะมีการศึกษาที่แตกต่างกัน  ซึ่งทั้งสองประเทศ
ที่กล่าวมานี้จะมีการศึกษาที่มีความชัดเจนมาก คือวิชาบังคับ แต่ของเมืองไทยจะไม่มีวิชาการเขียน  
ทั้งนี้ที่เห็นในต่างประเทศจะท าการเน้นในเรื่องของการเขียน การวิจัยทางกฎหมาย การใช้เหตุผล   
และการวิเคราะห์ ตัวอย่าง  คือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรนิติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจะมี
การควบคุมโดยพวกกลุ่มองค์กรนักศึกษากลาง และควบคุมโดยชั้นหนึ่งคือ ผู้ประกอบวิชาชีพ          
นักกฎหมาย โดยการศึกษาของเขานั้นจะจัดอยู่ในกลุ่มเล็กๆ และอยู่ในความควบคุมอีกชั้นโดยเนติ
บัณฑิตสภาของสหรัฐอเมริกา จะเป็นการศึกษาโดยจากการเขียนงานวิจัยทางด้านกฎหมายและการใช้
เหตุผล โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนหาหัวเรื่องแล้วให้นักศึกษาท าการหาข้อมูลและทฤษฎีเอง ทั้งนี้ผู้
ศึกษาจะตนท าการศึกษาด้วยตัวเอง ส่วนการเรียนสิงคโปร์การเขียนและการวิจัยถือเป็นวิชาที่มี
ความส าคัญ เชื่อว่าจุดๆนี้เป็นจุดที่มีความส าคัญของนักกฎหมายไทย อีกอย่างหนึ่งคือวิธีการเรียนการ
สอนโดยของไทยจะเน้นเกี่ยวกับการบรรยาย ทั้งนี้อยากจะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนใน
การศึกษาต่อในต่างประเทศจากท่านผู้พิพากษาว่ามีความเห็นที่เป็นประเด็นในการที่จะศึกษาใน
ต่างประเทศ 
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นายชัชเวช  (ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา) :  
จากการศึกษาถึง 5 ประเทศสรุปเป็นทวีป โซนของยุโรป มีประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และอียิปต์ ก็คือ
จะเน้นในเรื่องของการศึกษาแบบสัมมนาเป็นหลัก และ การบรรยาย ในประเทศอังกฤษการศึกษาจะ
เน้นการ การบรรยาย เป็นหลัก  ส่วนสัมมนาจะเป็นในส่วนของประเทศอียิปต์กับฝรั่งเศส เป็น
เช่นเดียวกับของประเทศสวีเดนก็จะเป็นการนั่งโต๊ะแบบกลมๆ เน้นอาจารย์กับลูกศิษย์ การศึกษานั้น
จะเป็นในเรื่องประเด็นก็จะน ามาถกกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย การสัมมนาจะเข้าประมาณ 15 -  20 ครั้ง  
โดยการไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า เพราะมีนักศึกษามาเรียนเยอะ ส่วนในประเทศสวีเดน ทั้งนี้โดยการ
เรียนการสอนห้องหนึ่งจะมีวิชาละไม่เกิน 20 คน ก็จะเป็นการนั่งโต๊ะเล็กๆกลมๆ ซึ่งในการเรียนการ
สอนเห็นด้วยกับระบบนี้ ทั้งนี้ระบบในการเรียนการสอนของประเทศไทย  ผมอยากให้บ้านเราได้ปรับ
อีกนิดนี่งคือ จากระบบการบรรยาย มาเป็นระบบสัมมนาบ้าง โดยการศึกษานั้นเด็กจะต้องมีการ
เตรียมตัวก่อนมาเรียน ซึ่งท าให้เด็กมีความตื่นตัวในการศึกษามากยิ่งขึ้น  

อาจารย์กิตติ  : (คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)  ในประเทศสวีเดน
จะเป็นการเน้นถึงในเรื่องการเรียนที่เป็นระบบ การบรรยาย จะเน้นถึงการท า Workshop ซึ่งการ
บรรยาย ก็มีแต่ตัว Workshop การท า Workshop เพราะฉะนั้นท าจะเริ่มตั้งแต่คราบแรก เพราะนั้น
จะท าให้เด็กดีขึ้น แต่ทั้งนี้ความรู้ทุกอย่างก็จะได้จากในห้องเรียน ฉะนั้นการเรียนดังกล่าวเราจะต้อง
อ่าน  และท าความเข้าใจ วิเคราะห์ถึงข้อมูลที่อ่านมา แต่พอสวีเดนมากใช้ระบบนี้เยอะๆ ผลเสียคือ
เรื่องค่าตอบแทนของอาจารย์ในการเข้ามาท า Workshop กับนักศึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น  ทั้งนี้
จึงมีการท าข้อตกลงมาใหม่คือ ทั้งการ Workshop และ การบรรยาย ควรท าอยู่ในปริมาณที่พอดีต่อ
การศึกษา ในปัจจุบันการเขียนถือเป็นสิ่งส าคัญในการเขียน  ถือได้ว่าการเขียนนั้นเป็นการสื่อสารอย่าง
หนึ่ง ที่ท าให้สื่อสารเข้าใจได้อย่างมากยิ่งขึ้น ยิ่งส าหรับนักกฎหมายยิ่งเลยจะต้องมีภาษาการเขียนที่
สลักสลวยมากๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจัดเป็นการเขียนค าร้อง ค าฟ้องต่างๆ หรือ การเขียนตอบของสอบ เป็นต้น 
ตลอดจนถึงภาษาเขียนที่จะใช้ในการเข้าไปประกอบอาชีพได้ ดังนั้นการเขียนจึงมีปัญหาเป็นอย่างมาก
ส าหรับการเขียนของนักศึกษากฎหมายคือ เมื่อเขียนออกมาแล้วท าให้ อาจารย์ผู้สอนไม่เข้าใจในการ
เขียนสื่อสารนั้นๆมักจะพบไปในทางการตรวจข้อสอบ หรืออ่านไม่รู้เรื่อง เรื่องการไม่มีเหตุผลในการ
เขียนตอบข้อสอบ 

อาจารย์โกญจนาท (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก) :  ในส่วนของแต่ละมหาวิทยาลัยจะเอา
ในส่วนของเทคโนโลยีมากใช้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการท า โครงงานที่จะท าขึ้นเพ่ือจบในการท าวิจัย
เด็กนั้นมีปัญหา สองตัวที่เป็นปัญหาพื้นฐานเลยที่เกี่ยวกับกฎหมายเลยคือ 1.เด็กที่รู้ภาษาไทย  คือพูด
หรือสื่อสารไม่รู้เรื่อง อธิบายเป็นภาษาไทยไม่รู้  เรื่องเขียนภาษาไทยไม่รู้ ให้เหตุผลโดยเป็นภาษาไทยก็ไม่
รู้ นอกจากเทคโนโลยีแล้วควรจะช่วยการใช้เหตุผล เพราะจริงๆน่าจะมีการแก้ทั้งระบบ คือ คิดว่าตรงนี้มี
ปัญหาพอขึ้นในระดับที่สูงขึ้นก็มีปัญหา อาจมีผลกระทบต่อการท างานด้านกฎหมายใช้ การเขียนค า
คู่ความก็ดี เพราะฉะนั้นคิดว่าหลายมหาวิทยาลัยน่าจะมีความสนใจกัน 
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เพราะฉะนั้นเมื่อมองแล้วว่าการเรียนของระบบกฎหมายจะเครียด ซึ่งเป็นเพราะอยู่เนื้อหาวิชาที่
ท าให้เครียด จึงจะต้องเน้นเรื่องการ ปฏิบัติคือ Workshop แจกคะแนนทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้า
เกี่ยวกับอันนี้หมด พอสอบปลายภาคเด็กทุกคน  ซึ่งจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มาเรียนทุกวันพอถึงสอบปลาย
ภาคก็จะมีคะแนนส่วนนี้ค่อยช่วยเพื่อท าเกรด กับเด็กที่มีเป้าชัดเจนเขาจะท าการเก็บเกรด 

นายชัชเวช  (ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา) :   
เพ่ิมจากอาจารย์กิตติอยากให้บ้านเราเน้นเรื่องการค้นคว้า เพ่ิมในการค้นคว้าท าเว็บไซค์ติดตามหรือถ้า
ไม่มีพยายามล้อ เพราะจะท าให้มีประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น เพราะจะท าให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องของ
การศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศมากขึ้น หรือให้เด็กพยายามหาเทปของแต่ละประเทศว่า
ประเทศนี้ดีไหม หรือประเทศไหนที่ดีกว่า โดยการน ามาเปรียบเทียบทางเนื้อหาทางการศึกษาหา
ความรู้ อีกทั้งการศึกษากฎหมายยุคนี้อยากให้เน้นถึงการเขียนให้มาก อย่างเช่น การเขียนค าร้อง ค าฟ้อง
ต่างๆ ถือว่าเป็นการฝึกเขียนภายในตัว ทั้งนี้ถ้าเด็กเขียนไม่เป็นก็อาจจะท าได้เกิดการผิดพลาดในการ
ประกอบอาชีพได้ 

 
(บทสนทนาอย่างสั้น) 
อาจารย์พรเพ็ญ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) : ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เปิดวิชา

กฎหมายตัวหนึ่งซึ่งเปิดมาได้ไม่นาน คือ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย  เพราะทางมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรนั้นได้มีการเล้งเห็นถึงความส าคัญของการเขียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความช านาญ และ
ความเข้าใจมากข้ึน 

อาจารย์เข็มทอง (อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : ช่วงแรกๆทางจุฬาจะไม่ค่อย
เปิดวิชานี้ แต่พอระยะหลังๆต้องเปิดให้มี  เพราะเด็กของเราไม่สามารถที่จะเรียนมาถามได้ทีละคนได้ 
ทั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเด็กของเรานั้นก็ไม่สามารถท่ีจะสื่อสารโดยการเขียนได้อย่างเข้าใจได้   เพราะ
เมื่อเวลาที่ผ่านมาจะให้เด็กท างานมาส่งแล้วตรวจ Paper ท าให้ไม่มีประโยชน์อะไร  ทั้งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยเองจึงจ าเป็นที่จะต้องให้ทางอาจารย์ได้พบนักศึกษาแบบตัวต่อตัว ก็เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้
ถึงข้อบกพร่องในเรื่องของการเขียนมากขึ้น แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะต้องใช้อาจารย์เป็นจ านวน
มาก ทั้งนี้ก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควร 

อาจารย์เพียงจิต (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) : ตามที่ราชภัฏภูเก็ตนั้น เด็กจะมี
ปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาคือ ส่วนใหญ่นั้นจะมาจะจังหวัดใกล้เคียง เช่น พังงา กระบี่ ตรัง  สตูล 
รวมถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเด็กเป็นอิสลาม  มีปัญหาโดยการใช้ภาษา ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะใช้
เป็นภาษายาวี เด็กเหล่าสามารถฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่ไม่สามารถท่ีจะเขียนภาษาไทยสื่อสารออกมาได้  
จึงเป็นปัญหาอย่างมากๆ แต่พอเรียนไปได้สักระยะเกรดของนักศึกษาแต่ละคนก็จะ ซึ่งจะเหลือเด็กที่เป็น
อิสลามไม่ก่ีคน ที่เรียนในกฎหมายหมายเพียงไม่กี่คน   
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อาจารย์เข็มทอง (อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : ในกิจกรรมส่วนของทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีจุดอ่อน  คือ จะใช้งบประมาณกิจการนิสิตเป็นมหาศาล  ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
เป็นจ านวนมากๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่กล่าวมาทางมหาวิทยาลัยก็มีการส่งเสริมให้เด็กท ากันมากขึ้น เพราะ
มีความจ าเป็นในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ยังมี อีกหนึ่งกิจกรรมล่าสุดหลักๆ คือ การส่งนักเรียน
แลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ  โดยล่าสุดได้มีการส่งเด็กไปมาเลเชียและเวียดนามแต่มีข้อ
จัดกัดอยู่ว่าในมหาวิทยาลัยในอาเซียน ทั้งนี้การไปแลกเปลี่ยนถือมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ  เราไม่
สามารถที่จะส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนได้เพราะด้วยเรื่องของภาษาที่ต้องกับกับการสื่อสารของประเทศ
นั้นๆ  ซึ่งมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม แต่เด็กทางต่างประเทศที่ส่งมาแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัย
สามารถที่จะรับเด็กได้ทุกภาษา เนื่องจากมีนักศึกษาปริญญาโทค่อยช่วยเหลือในการสื่อสาร เพราะ
บุคคลเหล่านี้จะมีศึกษาทางด้านภาษาที่เฉพาะ แต่ทั้งนี้ปัญหาของเราคือเราไม่สามารถทีจะส่งเด็กไป
แลกเปลี่ยนได้ 

อาจารย์กิตติ (คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)  :  ถือว่ามีความเห็น
ด้วยกับการท าศาลจ าลองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  แต่ทีนี้มีข้อสังเกตที่ว่าทางเรื่องของ
ภาษาไทยนั้นเด็กนั้นมีความได้กันหรือยัง เพราะเท่าที่เห็นบางครั้งเด็กก็ยังสื่อสารภาษาไทยยังไม่ค่อยรู้
เรื่องซ่ึงจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้ เพราะฉะนั้นการที่จะจัดให้มีศาลจ าลองนั้นภายในประเทศ ยินดีที่จะ
สนับสนุน แต่เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดหลายๆตัว อาทิเช่น ภาษา หรือตัวของนักศึกษาเอง เนื่องจากเด็กที่
เข้ามาศึกษานี้นั้น บางก็เข้ามาศึกษาเพ่ือที่จะต้องการเรียนรู้ทางด้านกฎหมายจริงๆ แต่กับอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เข้ามาศึกษานั้นเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร ทั้งนี้ก็อาจจะต้องเรียนไปก่อน หรือเข้ามาเพ่ือเรียนรู้
ทางด้านภาษา ทั้งนี้การจัดศาลจ าลองนั้นซึ่งในของนักศึกษาเองนั้นจะต้องมีประสบการณ์และ
ความสามารถพอสมควร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดดูแลและค่อยสนับสนุนในด้านนี้อยู่ และทาง
มหาวิทยาลัยเองก็มีกาสนับสนุนในเข้ากับจิตสาธารณะด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคม  

อาจารย์โกญจนาท (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก) : ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีสนับสนุนให้
นักศึกษานั้นได้เข้ารวมกิจกรรมต่างๆ  แต่สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนมากที่สุดของหลักสูตร คือ การจัดศาล
จ าลอง โดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเข้าที่เข้ามาศึกษากฎหมาย ( ปี 1) ซึ่งต้อง
มีพ้ืนไปเรื่อยๆก็ยังคงท าอยู่  

ความคิดเห็นขององค์กรนักกฎหมายท่านหนึ่ง : ดูจากสัดส่วนนักศึกษาถือว่าอยู่ในระดับ
เกณฑ์ที่ดี  ซึ่งดูจากนักศึกษา 30 คน ทีนี้ดูจากแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป  ทั้งนี้ปัญหาต่างๆคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาโดยการเปิดหลักสูตรแต่เริ่ม เพ่ือสร้างแรง
บรรดาใจให้แก่นักศึกษา(ท าโดยตั้งแต่ ปี 1 ) ที่นี้การปฏิบัติจริงก็น่าจะอยู่ในช่วงของปี 3 เพราะคิดว่า
เด็กช่วงนี้จะมีประสบการณ์ความรู้ที่เพียงพอ เพราะเด็กนั้นก็ได้มีกาผ่านวิชา กฎหมายหลายอย่าง เช่น 
วิธีพิจาณาความแพ่ง วิธีพิจาณาความอาญา กฎหมายล้มละลาย ทีนี้ถามว่าจะเอาไปใช้ในการแข่งขัน
ด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัย เราไม่ได้หมายความว่าจะมีสมาธิสั้นตลอด แค่ของให้มี
ความรู้แค่พอไปแข่งขันได้ก็พอ ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบรรดาใจให้เด็ก เพ่ือที่ว่าจบไปแล้ว
ทิศทางในการประกอบอาชีพนั้นควรเป็นอาชีพไหน 
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อาจารย์เบญจวรรณ (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์กษม) : ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร์เกษมได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมศาลจ าลองขึ้นเพ่ือให้เด็กได้ รู้จักการแต่งตัว
ให้เข้ากับอาชีพนั้นๆ ฝึกการสื่อสาร การประสาทงานจากอาจารย์พิเศษท่านต่างๆ ฝึกทางด้านการ
แสดงออก และฝึกการพูด ทั้งนี้ก็ถือเป็น การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเพ่ือฝึกด้านความรู้และ
ประสบการณ์ในทางด้านการใช้กฎหมาย การเรียบเรียงค าพูดเรียบเรียงความคิด(ฝึกระบวนการคิดที่
ถูกต้อง) รวมถึงความเข้าใจในเนื้อเรื่องแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่เอามาใช้ในการท าศาลจ าลอง รวม
ไปถึงการเข้าถึงสถานที่ที่จะเข้าไปประสานงานอีกด้วย (การรู้จักกาลเทศะ) 

นายชัชเวช (ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าศาลชั้นต้น  ประจ าส านักประธานศาลฎีกา) :  
การจัดศาลจ าลองจากการสังเกตนั้น เห็นว่าศาลไทยในปัจจุบัน คือศาลยุติธรรม นั้นได้มีการจัด
ฝึกอบรมเข้าค่ายเกิดข้ึน เพ่ือฝึกให้ผู้ที่เข้าอบรมนั้นได้รู้ถึงการฝึกการประกอบวิชาชีพ 

นายเจษฏา (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) :  เวลาที่การท าศาล
จ าลอง จะช่วยในเรื่องของการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง ถือได้ว่าเป็นการฝึกเพ่ือให้ผู้เรียนได้
รู้และสัมผัสชีวิตจริงในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเก็บรายละเอียด  และยังรวมไปถึงความเท่าเทียม
กันของคน ฝึกในเรื่องของการสื่อสาร มารยาทและเทคนิคการพูดการถามซักต่างๆ 

อาจารย์เพียงจิต  (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) :  ในส่วนของทางด้านกิจกรรม
ทางราชภัฏภูเก็ตจะเป็นในส่วนของการว่าความและศาลจ าลองเป็น เพ่ือให้เด็กได้รู้ถึงบทบาทและ
หน้าที่  รวมไปถึงบุคลิก ของตัวละครนั้นๆ  ที่ท าขึ้นมานั้นเพ่ือเป็นการสร้างแรงบรรดาใจให้แก่ผู้เข้า
ศึกษา  แต่ทั้งนี้เราเองก็อยากจะท าเรื่องของการปลูกป่า  จัดกิจกรรมบริจาคเลือด  เนื่องด้วยสาขาพ่ึง
เปิดเราจึงไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้ได้เท่าไหร่  ซึ่งคนภายนอกอาจจะดูว่าเหมือนเป็นการไป
แย่งของหลักสูตรอื่นเขาที่เขาท า  แต่ต่อมาภายหลังได้มีผู้สนับสนุน คือ  การท านิติศาสตร์สัญจร  เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนรู้ถึงกฎหมาย 

อาจารย์ยุทธพงษ์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) :  จากที่ได้ท าการสนทนากลุ่มขึ้นมาท าให้รู้ถึง
ความคิดเห็นของแต่ละท่าน คือ  มีความคิดเห็นที่ตรงกันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จะดูค าอธิบาย  ตามเอกสาร
หมายเลข 2  หน้าที่ 8 ซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรสาขานิติศาสตรบัณฑิตในเรื่องของ
การที่จะเกิดอาเซียนขึ้นมา โครงสร้างนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ซึ่งประเด็นความคิดเห็นตรงนี้มาก
ที่สุดคือในเรื่องของภาษา เพียงแต่ยังมีประเด็นที่ปลีกย่อยขึ้นมาอีก คือในเรื่องของภาษานี้ไม่ใช้ตัวหลัก  
และไม่ได้เป็นค าตอบทั้งหมด เพราะว่าจากการให้ข้อมูลมา ซึ่งทั้งนี้ในกลุ่มอาเซียนนั้นก็ได้มีภาษาเป็นของ
ตนเอง  ทั้งนี้ในส่วนที่เป็นผลมากท่ีสุดแต่ถ้าดูตัวเลขที่ค่าเฉลี่ย 4.03 ถือว่าเป็นอันดับที่น้อยที่สุด คือว่า
พอเข้าอาเซียนแล้วตลาดแรงงานหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นจะน้อยที่สุด ทั้งนี้ก็
อยากจะท าความตกลงที่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นของผู้ประกอบการอาจจะใช้ต่างกันก็แล้วแต่     
การพิจารณา 
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อาจารย์กิตติ (คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)  :  ถ้าสมมุติตนเอง
เป็นหมอเหมือนมีการเข้าสู่อาเซียนแล้วนั้นอาชีพนี้น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานอยู่ จากที่ได้คุย
อาจจะมีการแยกออกมาเป็นสองระดับบนและระดับล่าง  ถ้าระดับบนใช่ แต่ของหมอแทบจะไม่มี
กระทบ  เพราะมีการซักประวัติต้องใช้ภาษาไทย ทั้งนี้เวลาที่เปิดอาเซียนคนพวกนี้ก็มักจะมีการเข้ามา
ศึกษากับเรา  เพราะฉะนั้นอย่างหมอถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก ทีนี้ถ้าเป็นกฎหมาย นักกฎหมายถ้าเป็น 
ส านักงานกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Firm) อาจจะมีผลกระทบมาก แต่ว่าถ้าอยู่
ในระดับล่าง ยังไงอาชีพนักกฎหมายถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

อาจารย์ยุทธพงษ์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) :  ทั้งนี้ค าตอบจากการส ารวจก็จะได้ประมาณว่า
ผู้ตอบตกลงว่าผลกระทบจากอาเซียนนั้น  น้อยสุดของมากที่สุดคือ  เป็นเรื่องของวิชาชีพ 

นายเจษฏา (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) :  ผู้ที่จะไปรับ
ราชการไม่น่าจะมีปัญหา ทั้งผู้พิพากษาก็ไม่มีผลกระทบ แต่ทนายก็น่าจะมีผลดีด้วยซ้ าเมื่อมีการเปิด
อาเซียนขึ้น อย่างเช่น การใช้ ภาษาถ้ามีความรู้ด้านภาษาอ่ืนจะสามารถท าให้ทนายผู้นั้นมีงานที่
สามารถเข้าในกลุ่มอาเซียนได้ ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง ว่าส านักงานกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (International Law Firm) ในระดับสูง  จะกระทบคิดว่าไม่น่าจะมีมากนัก เพราะว่า 
ส านักงานกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Firm) นั้นท างานกับการใช้ภาษาอยู่แล้ว  
เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทต่างชาติเข้ามากใช้บริการตรงนี้  เพราะฉะนั้นผลกระทบจริงๆ  น่าจะเกิด
น้อยมากในส่วนของนักกฎหมายทั้งหมด ปัญหาคือว่าถ้าใครปรับตัวได้ดีสามารถสื่อสารพูดได้หลาย
ภาษา ก็จะท าให้มีช่องทางที่หลากหลายในการที่จะประกอบอาชีพ เพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาคม
อาเซียนนั้นที่จะเข้ามาก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก แม้กระทั่ งตอนนี้  ส านักงานกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (International Law Firm) ของประเทศไทยนั้นก็ใช้คนต่างด้าวเข้ามาท างานประกอบอาชีพ
ในประเทศไทย ใช้คนไทยมาเป็นลูกน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่าความในศาล ทั้งนี้เพราะไม่คิดว่า
การว่าความในศาลจะใช้ภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องใช้ภาษไทย ก็ต้องใช้คนไทยเป็นคนท างาน ข้อสังเกตก็
คือเวลานี้คนในประชาคมอาเซียนทั้งหลายฟังภาษาไทยได้รู้เรื่อง ทั้งนี้ทางเขารู้ว่าเราเองพูดอะไร เขา
ฟังรู้เรื่องแต่เราเองนั้นที่ไม่สามารถที่จะฟังได้รู้เรื่อง ที่จะต้องท างานต่อไปข้างหน้า ฉะนั้นถ้าการเข้า
อาเซียนถือว่าจะต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก 

นายเจษฏา (ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ) :  เพ่ิมเติมทางสภา
ทนายความได้มีการร่าง พรบ.ทนายความไปเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมาเพ่ือรองรับในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  โดยมีการวางแผนไว้นานพอสมควร  นั้นก็คือให้มีพนักงานที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ต่างประเทศ  ประเทศไทยต้องมีการขึ้นจดทะเบียน ทั้งนี้ถ้าส านักงานกฎหมายระหว่างประเทศ 
(International Law Firm) ต่างประเทศเข้ามาท างานอาจจะไม่มีจริยธรรมพอ ทั้งนี้ก็ยังมีกฎหมาย
คุ้มครองส าหรับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งอาจจะพบปัญหาทางด้านของจริยธรรม ทั้งนี้เราเองก็จะพยายามที่
จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาซึ่งการจะทะเบียนก็ยังคงเป็นสัญชาติไทยอยู่ เพ่ือการท างานอย่างเมที่ในกาเปิด
อาเซียน และทางสภาทนายความเองก็ได้มีการเตรียมตัวเพ่ือที่จะรับการเปิดอาเซียน  แต่เสียดายที่
ร่าง พรบ.ดังกล่าวทางศาลยุติธรรมยังไม่ได้มีการอนุมัติขึ้น 
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อาจารย์ยุทธพงษ์ (คณะอาจารย์ผู้ท าวิจัย) : เพ่ิมเติมประเด็นใน หน้าที่ 9 ซึ่งมีผลสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผู้ร่วมเข้าสัมมนาได้ให้ไว้เกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตร์เพ่ือรองรับความต้องการของ
อาเซียน ซึ่งอันดับแรกเป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่สองคือ เป็นเรื่องของการ
ประกอบอาชีพต่อมาเป็นเรื่องของทักษะ   
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02 -
244-5800, 02-244-5840-1, 08-3553-0222 โทรสาร 02-244-5840  
E-mail : cherrypornpen@yahoo.com 
 
ประวัติการศึกษา 
 วุฒิการศึกษา  สาขาวิชา   ชื่อสถานศึกษา 
น.บ. (นิติศาสตร์)   นิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
น.ม. (นิติศาสตร์)   กฎหมายธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต นิติศาสตร์   เนติบัณฑิตยสภา 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ     สภาทนายความ 
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
งานที่ส าเร็จแล้ว  

1. วิจัยในชั้นเรียนเรื่องพฤติกรรมและความคาดหวังในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการ
โรงแรมต่อวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 

2. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ของ สคบ. 
3. โครงการการศึกษาพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่เอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ช. ของ ส านักงาน ป.ป.ช. 
4. โครงการศึกษาเชิงส ารวจเรื่องปัญหาสังคมบริโภคนิยม และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิ

ของผู้บริโภคของ สคบ. ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ

สอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
6. ความคาดหวังของนักศึกษานิติศาสตร์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
7. พฤติกรรมและความคาดหวังทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษา

นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายการพาณิชย์ประจ าปีการศึกษา 2/2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

8. พฤติกรรมและความคาดหวังในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชาเอกเทศสัญญา 2 
ประจ าปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

mailto:cherrypornpen@yahoo.com
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9. ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

10. ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมาย
ลักษณะปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

11. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค ในบริบทของ
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2555-2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

12. โครงการศึกษาบทบาท ภารกิจ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

13. โครงการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ที่มี
ต่อการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

งานวิจัยที่ก าลังท า :  
1. พฤติกรรมและความคาดหวังในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมาย

ลักษณะนิติกรรมสัญญา ประจ าปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ประสบการณ์ในการท างานอื่นๆ  
1. ผู้เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน รายวิชา กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน กฎหมายลักษณะ

ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 กฎหมาย
เอกเทศสัญญา 3 กฎหมายอาญา 1 และภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย 1 

2. อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายการพาณิชย์ กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน กฎหมาย
ลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย และสัมมนากฎหมายเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

3. ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท อัจฉริยะ กฎหมาย จ ากัด 
4. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชากฎหมายธุรกิจ และภาษีอากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยพระนคร 
5. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาภาษีอากร หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ศูนย์มีนบุรี  
6. ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักกฎหมาย ด าเนิน สมเกียรติ และบุญมา จ ากัด 
7. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 -2 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
8. อาจารย์ พิ เศษ ผู้ บรรยายวิชากฎหมายหลักทรัพย์  และสัมมนากฎหมายธุ รกิ จ                   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
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9. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 

10. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
12. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย หลักสูตรประกาศนียบัตร

ส าหรับนักกฎหมาย และวิชากฎหมายภาษีอากร 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
13. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย สถาบันบ้านความรู้ 
14. อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชากฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ผู้ร่วมวิจัย 1 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
ประวัติการศึกษา 
  คุณวุฒิ                 สาขา                    สถาบันการศึกษา 
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประสบการณ์ในการท างาน 
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2556 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ 2555-ปัจจุบัน 

3. กรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ 2555-ปัจจุบัน 

4. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2550-2555 

ผลงานวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอน “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน 
2. หนังสือ “การบริหารการพัฒนาและเทคนิคส าหรับการพัฒนาการบริหาร” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการท างานที่ปรึกษาโครงการ 

1. หัวหน้าโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค ในบริบท
ของแผน ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

2. หัวหน้าโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

3. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาบทบาท ภารกิจ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
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4. ที่ปรึกษาโครงการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความพึงพอใจและไม่พ่ึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อการติดต่อประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

5. หัวหน้าโครงการการศึกษาเชิงส ารวจเรื่องปัญหาสังคมบริโภคนิยม และปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ สิทธิของผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

6. หัวหน้าโครงการเรื่อง การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
โครงการ อย.น้อย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

7. หัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

8. หัวหน้าโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

9. หัวหน้าโครงการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความพึงพอใจและไม่พ่ึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการ
ติดต่อประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

10. หัวหน้างานวิจัยส ารวจ TRIANGLE Baseline Survey Employment and Working 
Condition of Migrant Workers in Thailand ของ International Labor Organization 
(ILO) United Nations (UN) 2554 

11. หัวหน้าโครงการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

12. หัวหน้าโครงการติดตามและจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข 

13. นักวิจัยโครงการจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการวางแผนและ การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2552  

14. หัวหน้าโครงการการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2552 

15. ที่ปรึกษาเทศบาลต าบลสัตหีบ จ.ชลบุรี  ปีงบประมาณ 2552 
16. ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จังหวัดปราจีนบุรี  ปีงบประมาณ 2551 
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17. นักวิจัยโครงการติดตามประเมินผลโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2550 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

ประสบการณ์ในการท างานที่ปรึกษาด้านการประเมินผล 
1. ที่ปรึกษาการประเมินผลรับรองผลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
2. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทีโอที จ ากัด) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร

ภาครัฐ (IRDP) รับผิดชอบในการประเมินผลตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3. ที่ปรึกษาการประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

4. ผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ.2555-2557 

5. ที่ปรึกษาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มิติที่ 4 PMQA ปีงบประมาณ 
2552-2554 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

6. ผู้ตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2550-2553 
ประสบการณ์ในการวิจัย 

1. นักวิจัยโครงการวิจัย คุณลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2556 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ 2556  

3. นักวิจัยโครงการวิจัย “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เด็กไร้สถานะในจังหวัด
สมุทรสาคร”  

4. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5. คณะผู้วิจัย คณะอนุกรรมาธิการ การศึกษาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อ
ผู้บริโภค คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550 

6. ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและคณะกรรมการต่างๆ 
7. คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
8. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนส าคัญและจัดท าแผนการสนับสนุนชุมชน

ส าคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

9. วิทยากรการจัดท ายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2554-2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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10. วิทยากรประจ าโครงการยุทธศาสตร์ผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                       
(กลุ่มนครชัยบุรินทร์) 2554 

11. วิทยากรประจ าโครงการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 
12. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2554 
13. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2554 
14. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2554 
15. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ 2553-2554 

อาจารย์พิเศษและกรรมการในมหาวิทยาลัยต่างๆ  
1. ผู้ประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 

2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2555 
5. กรรมการตรวจบทความวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8  พ.ศ. 2555 
6. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2548 – ปัจจุบัน 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549 – 2551 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2548 – 2552 
10. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2548 
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ผู้ร่วมวิจัย 2 
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-
244-5800, 02-244-5840-1, 086-666-1972  โทรสาร 02-244-5840  
E-mail : rjarnsu@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา   สาขาวิชา   ชื่อสถานศึกษา 
น.บ. (นิติศาสตร์)   นิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต นิติศาสตร์   เนติบัณฑิตยสภา 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ     สภาทนายความ 
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
งานที่ส าเร็จแล้ว  

1. การประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 
2. การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ตามกรอบคุณวุฒิฉบับพัฒนา 2554 
3. พฤติกรรมและความคาดหวังทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษา

นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายการพาณิชย์ประจ าปีการศึกษา 2/2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

4. พฤติกรรมและความคาดหวังในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชาเอกเทศสัญญา 
2 ประจ าปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

5. ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

6.  ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมาย
ลักษณะปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

7. ความคาดหวังของนักศึกษานิติศาสตร์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

งานวิจัยที่ก าลังท า  
1. พฤติกรรมและความคาดหวังในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมาย

ลักษณะนิติกรรมสัญญา ประจ าปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ประสบการณ์ในการท างาน/ผลงานวิจัย/ที่ปรึกษา และงานอื่นๆ 
1. ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักงาน เอ แอนบิซิแนส จ ากัด 
2. อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายการพาณิชย์ หมวดวิชาสังคมศาสตร์ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
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3. อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 
กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน และสัมมนากฎหมาย
เพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

4. ผู้แต่งหนังสือค าบรรยายกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
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ผู้ร่วมวิจัย 3 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางพัชมณ  ใจสอาด อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หมายเลขโทรศัพท์ 08-4726-4455โทรสาร 02-512-3695  
ประวัติการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ก าลังศึกษาปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย  
งานวิจัยที่ก าลังท า :คุณภาพการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2554 ตอนนี้ท าถึงบทที่ 
4 เหลือบทที่ 5 ประมาณ 80 %   


